

## BLC - ว่ากันที่ ระยะสั้น ก่อนก็ได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็อย่างที่เคยกัล่าว บางครั้ง ระยะสั้น อาจจะยืนยันแนวโน้มหลัก หรือแนวโน้มระยะกลาง ๆ หรือ ระยะยาวได้ต่อไป ซึ่งก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่จะออกได้ทั้งสองหน้า โดยถ้าเป็น แนวโน้มร้าย ระยะสั้น จะบอกว่าจะกลับเป็นดี หรือจะร้ายต่อไป... หรือถ้าดี แล้วจะกลับเป็นร้าย หรือจะยังดีต่อไป รูปแบบการแกว่งตัวระยะสั้น จะบ่งบอกได้เสมอ เพียงแต่บางครั้ง เราอาจจะหลงทางในระยะกลาง หรือระยะยาว ไปชั่วขณะเวลาหนึ่ง จนเข้าข้างตัวเองไปบ้างก็มี... อย่างตอนนี่ ตลาด อย่างที่เหนือเมฆกล่าวไว้ ในวันวานนั้นว่า ระดับ 1370 จะเป็นจุดสำคัญในสัปดาห์นี้เลยนะ ซึ่งนั่นก็คือ ระยะสั้นนี่แหละ หากมีการลง มาต่ำกว่า 1370 นั้น แนวโน้มระยะกลาง ๆ ที่เป็นแนวโน้มขาลงมาก่อนหน้านี้ แล้วทำท่าทำทาง เหมือนจะ มีการพักตัว หรือหยุดลง จนหลาย ๆ คนลืมนไปแล้วว่าเป็นแนวโน้มอะไร แต่กลับเริ่มจะมีความหวังว่า จะหยุด ลงไปมากกว่านี้ หรือ กำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้แล้วกระมัง... ยิ่งเห็นการลงในระยะนี้ ปริมาณการซื้อขายที่ อยู่ในระดับเบาบาง นั่นก็อาจจะเข้าใจได้ว่า เป็นปลายๆ แนวโน้มของขาลงแล้ว ยิ่งก็มีสัญญาณเด็งกลับได้ และอาจจะเด็งกลับได้ดีๆ ซักรอบหนึ่งเสียด้วยซ้ำไป... แต่คำว่าเงื่อนไขในทางเทคนิค จริงอยู่ เรื่องของปริมาณ การซื้อขายถือว่าสำคัญ แต่ระดับของตัวเลข ของตลาด อาจจะต้องมองไว้ก่อนว่า สำคัญกว่า เพราะเป็นตัวที่ จะกระตุ้นปริมาณการซื้อขายในภายหลังได้นั่นเอง... ดังนั้น หากจะมีการหลุดต่ำกว่า 1370 แต่ปริมาณการ ซื้อขายที่เบาบาง ก็ไม่แน่ว่าจะไปจะเบาบางต่อเนื่อง การหลุดนัยสำคัญ อาจจะกระตุ้นแรงขายออกมาได้

### ดูตามเกม...

ก็ว่ากันด้วยเรื่องของปริมาณการซื้อขายในระยะสั้น ที่ผ่านแนวต้านขึ้นมาได้ และจะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะแปลได้ว่า เกมนี้ อาจจะเริ่มมองยาวๆ หน่อยก็ได้นะ

แนวรับ : ...4.80-4.70 เน้นไม่ต่ำกว่า 4.60 ไว้ก่อนเป็นพอ

เป้าหมาย : ...5.10-5.20 และ อาจจะมีลุ้นได้ถึง 5.80-6.00

Price Chart...(BLC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BLC... ภาพนี้ เป็นภาพระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งภาพหลักๆ เอาไว้มาดูกันอีกที หากมีการขึ้นต่อเนื่อง ได้ตามสัญญาณระยะสั้น บ่งชี้แนวโน้มในทางดีตอนนี้ หรือ ทุกการขึ้น อาจจะถึงกำไรระยะสั้นไปก่อน จนกว่า จะขึ้นไปยืนระดับ 6.00 ได้ อย่างมั่นคงนั้นแหละ เราถึง จะมองแนวโน้มระยะกลาง ๆ ขึ้นไป จนถึงระยะยาว จะมี แนวโน้มการขึ้นไกลๆ ต่อเนื่องได้... ดังนั้น เกมระยะสั้น อาจจะต้องดูกันตรงนี้แหละ การผ่านระดับ 4.20-4.30 ขึ้นมาได้แบบมีปริมาณการซื้อขายที่มีนัยสำคัญ และ การขึ้นต่อเนื่อง ทำให้สัญญาณเครื่องมืออ่านแนวโน้ม ก็บ่งชี้แนวโน้มเชิงบวกตามมาด้วย นั่นแปลว่า หากไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่า 4.60 เสียก่อน ก็ยังน่าสนใจซื้อได้